

# HDBank tiếp sức nhà đầu tư phát triển chuỗi bán lẻ GS25 của Hàn Quốc

11:14 03/07/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**HDBank và Công ty TNHH GS 25 Vietnam vừa ký Thỏa thuận hợp tác về chương trình tài trợ nhà đầu tư nhận nhượng quyền kinh doanh chuỗi cửa hàng tiện lợi GS25 trên toàn quốc.**

HDBank là đối tác đầu tiên hợp tác với Công ty TNHH GS25 Việt Nam (GS25) triển khai chương trình tài trợ cho nhà đầu tư nhượng quyền. Thông qua hợp tác, HDBank đã thiết kế gói tài trợ cho nhà đầu tư tham gia nhận nhượng quyền chuỗi cửa hàng tiện lợi GS25 với những ưu đãi nổi bật.

**HDBank**  
Cam kết lợi ích cao nhất

SẢN PHẨM TÍN DỤNG

## TÀI TRỢ NHÀ ĐẦU TƯ

NHẬN NHƯỢNG QUYỀN KINH DOANH CỬA HÀNG **GS25**

- ƯU ĐÃI VAY**  
▼ **1%** so với niêm yết
- TỶ LỆ TÀI TRỢ**  
đến **95%** /TSBD
- HẠN MỨC**  
**1,6 tỷ** /CH(\*)

Áp dụng nhà đầu tư là pháp nhân mới thành lập  
(\*)CH: cửa hàng thuộc GS25

1900 60 60 (24/7) [www.hdbank.com.vn](http://www.hdbank.com.vn)

*HDBank tiếp sức nhà đầu tư phát triển chuỗi bán lẻ GS25 của Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam.*

Theo đó, HDBank sẽ tài trợ cho doanh nghiệp hoàn toàn mới thành lập với giá trị tài trợ lên tới 1.6 tỷ/1 cửa hàng, trong đó HDBank sẽ tài trợ 100% phí đặt cọc hàng hóa; tỷ lệ tài trợ lên tới 95% giá trị tài sản đảm bảo với thời gian tài trợ lên tới 5 năm. Đặc biệt, khách hàng tham gia chương trình được ưu đãi lãi suất ưu đãi thấp hơn 1%/năm so với lãi suất cho vay thông thường của HDBank.

Ngoài cấp tín dụng để nhận nhượng quyền đầu tư cửa hàng mới, HDBank còn tái tài trợ cho những

cửa hàng cũ mà nhà đầu tư đã tự bỏ vốn trước đó, giúp nhà đầu tư chủ động hơn trong việc tận dụng nguồn vốn vay để tiếp tục đầu tư những cửa hàng mới.

Đây là giải pháp tài chính duy nhất và trọn gói trên thị trường, hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp mới thành lập với hàng loạt ưu đãi và đặc quyền tài chính vượt trội.

HDBank hiện đang chú trọng phát triển mảng khách hàng bán lẻ là những chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện lợi.... với những chính sách giá phí ưu đãi và sản phẩm dịch vụ đặc thù dành cho khách hàng trong ngành như các giải pháp thanh toán không tiền mặt, giải pháp tài trợ chuỗi cung ứng, giải pháp thu hộ tiền mặt, giải pháp tài trợ nhượng quyền.... nhằm mang tới những dịch vụ được thiết kế chuyên biệt đáp ứng toàn diện những nhu cầu của khách hàng.

GS25 là một chuỗi cửa hàng tiện lợi ra đời tại Hàn Quốc vào năm 1990. Thương hiệu này đã khai trương cửa hàng đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2018, với mục tiêu mang đến trải nghiệm lối sống thường nhật tiện lợi và đa dạng hơn thông qua các sản phẩm chất lượng và dịch vụ tiện ích cho khách hàng. Đồng thời, GS25 hướng đến việc tiên phong trong việc cập nhật và đổi mới sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng nhanh chóng sự thay đổi trong nhu cầu của khách hàng.

**Lan Chi**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/hdbank-tiep-suc-nha-dau-tu-phat-trien-chuoi-ban-le-gs25-cua-han-quoc>